



24

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ĐẠI BIỂU NHÀ NGHỈ DƯỠNG CNLĐ HUYỆN CÔN ĐẢO, TỈNH BR-VT RA ỨNG CỬ HĐND HUYỆN NK 2016-2021

Kính thưa: Quý Cô Bác, Anh Chị cử tri thân mến !

Tôi tên là Phạm Thị Mỹ Tố Uyên - Phó giám đốc Nhà nghỉ dưỡng CNLĐ. Hôm nay tôi rất cảm ơn Ban thường trực UBMTQ Việt Nam huyện Côn Đảo, Ban mặt trận cơ sở và Ban điều hành khu dân cư số 6 đã tạo điều kiện thuận lợi cho các ứng cử viên chúng tôi được tiếp xúc với các Cô Bác, Anh Chị cử tri của khu dân cư.

Được sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác và cử tri nơi cư trú giới thiệu Tôi tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Đây là niềm vinh dự, tự hào đồng thời cũng là trách nhiệm rất lớn đối với bản thân Tôi. Vì Tôi nhận thức được rằng HĐND là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân và Nhà nước cấp trên.

Nếu được Cô Bác, Anh chị cử tri quan tâm, tín nhiệm chọn Tôi là đại biểu của nhân dân, với vai trò, vị trí công tác của mình Tôi đặc biệt quan tâm tới các vấn đề sau:

*** Vấn đề thứ nhất:** Là một đại biểu nữ, Tôi sẽ tích cực tham gia xây dựng các chính sách về bình đẳng giới, đẩy mạnh hỗ trợ cho chị em phụ nữ như trợ nghề, hướng nghiệp, tạo điều kiện cho nữ giới có cơ hội học tập, có việc làm ổn định, được chăm sóc sức khỏe tốt, nâng cao vai trò vị thế của người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội.

Riêng bản thân Tôi sẽ có kế hoạch thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri, lắng nghe và thấu hiểu những ý kiến đóng góp, tâm tư, nguyện vọng của cử tri và mạnh dạn đề đạt ý kiến tại các kỳ họp của HĐND huyện.

Đặc biệt đối với một đại biểu nữ, Tôi sẽ không ngừng học tập để có đủ kiến thức, kỹ năng làm tròn nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, Tôi sẽ nỗ lực để khẳng định mình, vượt qua mọi khó khăn, trở ngại của phụ nữ, sắp xếp việc nhà chu toàn để làm tròn trọng trách của người đại biểu.

*** Vấn đề thứ hai Tôi quan tâm** là làm thế nào để đem khả năng và trí tuệ của mình góp phần phát triển vào một trong những ngành kinh tế vốn là thế mạnh của huyện nhà, đó là ngành dịch vụ du lịch. Nơi Tôi đang làm việc là một khách sạn được khách hàng đánh giá rất tốt về cơ sở vật chất, cảnh quang môi trường cũng như chất lượng dịch vụ, Tôi sẽ cố gắng hết mình để góp phần làm cho dịch vụ du lịch huyện

nhà không phát triển theo kiểu “mạnh ai nấy làm” mà sẽ phát triển theo hướng chuyên nghiệp hơn, hiệu quả hơn. Và một trong những điều kiện thuận lợi để Tôi thực hiện được điều này là Tôi được chính quyền địa phương cũng như các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng Chi hội Du lịch huyện Côn Đảo, nhiệm kỳ 2015-2020.

** Một điều Tôi quan tâm nữa là:* Quan tâm đến việc giải quyết việc làm, nhất là cho người dân tại địa phương bằng cách: Tham gia với HĐND, chính quyền địa phương xây dựng chương trình chiến lược giải quyết việc làm, trong đó chú trọng đến chính sách tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, cá nhân, các hộ gia đình có khả năng đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ nhằm khai thác tốt tiềm năng tại chỗ, từ việc đầu tư vào sản xuất, dịch vụ sẽ giải quyết được nhiều chỗ làm mới cho người lao động tại địa phương.

Bên cạnh đó, với cương vị công tác của mình và là một trong những đơn vị thu hút nhiều lao động. Tôi sẽ ưu tiên cho những lao động tại địa phương, đặc biệt là các em sinh viên ra trường nhưng chưa tìm được việc làm ổn định.

Ngoài các vấn đề quan tâm trên, Nhà nghỉ dưỡng CNLD và bản thân Tôi còn tích cực tham gia các chương trình xã hội - từ thiện như: ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, nhà Đại đoàn kết, mái ấm công đoàn, hỗ trợ cấp học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học, quan tâm đến các gia đình chính sách, các gia đình khó khăn...

Với sức trẻ và lòng quyết tâm cao nên dù ở cương vị công tác nào Tôi cũng sẽ cố gắng, nỗ lực thực hiện tâm huyết của mình. Tuy nhiên, nếu được tín nhiệm bầu vào HĐND thì Tôi có được nhiều điều kiện tốt hơn và có thể thực hiện nhanh hơn những mong muốn trên.

Tôi xin cảm ơn quý Cô Bác, Anh chị cử tri đã dành thời gian lắng nghe. Xin chúc quý Cô Bác, Anh chị cử tri luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

Trân trọng kính chào!